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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
 
วันจันทร์ท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 

นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของท่ีประชุม คร้ังท่ี ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหน่ึง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ รองประธาน
วุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม 

 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของท่ีประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังน้ี 

(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม           (ไม่มี) 

(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                             (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถำม 

     ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ              จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
 

 
             ผลกำรพิจำรณำ 
              ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ.สต.)  

จากกระทรวงสาธารณสุขไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในทางปฏิบัติยังเกิดปัญหาอยู่มาก และท าให้
ประชาชนผู้รับบริการสาธารณสุขได้รับความเดือดร้อน ขอเรียนถามว่า ในการถ่ายโอน รพ.สต. เหตุใดส านัก
งบประมาณจึงไม่จัดสรรงบประมาณตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) คือ งบเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากรตามกรอบโครงสร้างตามขนาด รพ.สต. 
และเงินสนับสนุนตามประกาศ ก.ก.ถ. และเหตุใดจึงไม่มีมาตรการในการคงมาตรฐานการบริการในระดับ
ปฐมภูมิ เช่น การบริการโดยแพทย์และทันตแพทย์ ซ่ึงภายหลังการถ่ายโอนปรากฏว่าหลายท่ีไม่มีการ
ให้บริการ อีกท้ังบางพ้ืนท่ียังมีปัญหาในการเบิกยาและเวชภัณฑ์ในการให้บริการ รวมถึงตามประกาศ ก.ก.ถ.  
หลังการถ่ายโอนภายใน ๒ ปี จะต้องมีจ านวนบุคลากรเต็มตามกรอบโครงสร้างอัตราก าลังตามขนาด รพ.สต. 

       ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง นโยบำยกำรถ่ำยโอนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
(นำยเปรมศักดิ์  เพียยุระ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)  

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๗ 
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แต่ปัจจุบันมีบุคลากรไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของกรอบโครงสร้างดังกล่าว อีกท้ังยังไม่มีการบรรจุบุคลากรทดแทน
บุคลากรท่ีเกษียณไป จะมีการด าเนินการอย่างไร  
             นายทรงศักด์ิ  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ
กระทู้ถามตอบช้ีแจงว่า ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณตามประกาศของ  ก.ก.ถ.เน่ืองจาก 
มีงบประมาณจ า กัด อย่ าง ไรก็ ดี  ไ ด้ มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลัก เกณฑ์  
เงินอุดหนุนส าหรับการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยท่ีถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ส านักงบประมาณและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะพยายามจัดสรรงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ก.ถ. ท้ังน้ี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจและ
มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสามารถเสนอเป็นงบกลางโดยขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของมาตรฐานการบริการในระดับปฐมภูมิ ตามประกาศของ  ก.ก.ถ. ได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เร่ืองการดูแลมาตรฐานให้แก่ อบจ. ด าเนินการบริหารกิจการด้านสาธารณสุขมูลฐานและ
การจัดการบริการปฐมภูมิ โดยให้ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีเคยปฏิบัติ อีกท้ังให้ อบจ. ท าบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจกับพนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของบุคลากรในสังกัด รพ.สต. ท่ีได้รับการถ่ายโอนให้ อบจ. ซ่ึงจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ส าหรับประเด็น
อัตราก าลัง กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดเร่ืองจัดอัตราก าลังและงบประมาณท่ีต้องใช้ในการดูแลสุขภาพชีวิต
ของคนในระดับชนบท  
                          ผู้ต้ังกระทู้ถามได้ต้ังประเด็นค าถามเพ่ิมเติมว่า พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมิต้องจัดให้มีแพทย์ในจ านวนท่ีเหมาะสม แต่ปัจจุบันไม่มีแพทย์
ไปช่วยตรวจท่ี รพ.สต. จึงอาจผิดกฎหมายได้ รวมถึงปัจจุบันการเบิกยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ต้องใช้วิธีการ
ยืมพัสดุจนกว่า อบจ. จะสามารถจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์เองได้ ดังน้ัน จะให้ อบจ. จัดซ้ือยาได้เม่ือใด 
นอกจากน้ี ขอให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนอัตราก าลังตามท่ี อบจ.  
ได้เสนอขอ 
          นายทรงศักด์ิ  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ
กระทู้ถามตอบช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในการถ่ายโอน รพ.สต. โครงสร้างของแพทย์และบุคลากรยังคงเหมือนเดิม 
ส าหรับประเด็นการจัดซ้ือยา จังหวัดใดได้รับงบประมาณผู้ป่วยนอกและโอนให้ อบจ. ก็จะเป็นหน้าท่ีของ อบจ. 
ในการด าเนินการ ส่วน อบจ. ท่ียังไม่ได้รับการถ่ายโอนงบประมาณมาท้ังหมด ก็ต้องด าเนินการร่วมกันกับ
ส่วนเดิมไปก่อน ท้ังนี้ จะขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปหารือและด าเนินการต่อไป 
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   ผลกำรพิจำรณำ 
          อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งผลกระทบ 
อย่างหนักต่อภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดพะเยา ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากน้ าป่าไหลหลากและฝนตกหนัก ท าให้พ้ืนที่เกษตรและ  
ปศุสัตว์ถูกน้ าท่วมอย่างกว้างขวาง เกษตรกรจ านวนกว่า ๒๔,๐๐๐ ครอบครัว ได้รับผลกระทบโดยตรง  
สัตว์เลี้ยงจ านวนกว่า ๑.๔ ล้านตัวถูกน้ าท่วม รวมถึงพ้ืนที่ปลูกข้าวและพืชสวนได้รับความเสียหาย 
อย่างกว้างขวาง ซึ่งเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อภาคการเกษตรคาดว่าจะสูงถึง ๒.๖ พันล้านบาท  
ขอเรียนถามว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัย
หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้เกิด 
การบูรณาการทั้งองค์ความรู้และความร่วมมือจากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็น  
การป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรในอนาคต 
           นายอิทธิ   ศิ ริลัทธยากร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ภาพรวมจากสถานการณ์น้ าท่วมที่ผ่านมาของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตั้ งแต่วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน กระทรวงได้ส ารวจพ้ืนที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจ านวน ๑๖๐,๐๐๐ ราย มีพ้ืนที่ได้รับความ
เสียหาย ๑ ล้านไร่ ประกอบด้วยข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น บ่อปลา บ่อกุ้งและกระชังต่าง ๆ ได้รับ
ความเสียหาย และด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจ านวน ๓,๔๖๐,๕๑๓ ตัว ซึ่งกระทรวงได้มีมาตรการในการ
ช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัย สรุปได้ดังนี้ 
        ๑) กรมชลประทานได้ใช้แผนที่น้ าในระดับจังหวัดหรือระดับอ าเภอเพ่ือประกอบการ
พิจารณาการบริหารจัดการน้ าและใช้หลักการตัดยอดน้ าผ่านบานประตูระบายน้ าต่าง ๆ ที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน รวมทั้งการบริหารจัดการระดับน้ าในเขื่อนหลักต่าง ๆ เพ่ือให้กระทบต่อ
เกษตรกรและพ่ีน้องประชาชนให้น้อยที่สุด ตลอดจนการแจ้งเตือนให้พ่ีน้องประชาชนในบริเวณที่มี  
การระบายน้ าให้ระวังไม่ให้ได้รับผลกระทบและเป็นอันตรายต่อชีวิต นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ระดม
เครื่องสูบน้ าจ านวน ๒,๒๘๙ เครื่อง ไปใช้ในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอุทกภัย  
        ๒) กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวชิาการเกษตร ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์
ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรเพ่ือที่จะได้ใช้เพาะปลูกหลังจากน้ าลด นอกจากนี้ ยังได้เตรียมหัวเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้ าลดด้วย 
 

  ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรในกำรเยียวยำและช่วยเหลือเกษตรกรจำกภัยพิบัติ 
อุทกภัย (นำยประหยัด  จตุพรพิทักษ์กุล เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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        ๓) กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการอพยพสัตว์ต่าง ๆ ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัวและได้ส่ง
หญ้าอาหารสัตว์พระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่พักพิงสัตว์นอกจากนี้  
ยังมีสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบเพ่ือตรวจรักษาโรคในสัตว์ที่มาจากน้ าและยังมี  
การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่จ าเป็นให้สัตว์ด้วย  
        ๔) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ใช้เฮลิคอปเตอร์ฝนหลวงในการขนย้ายสิ่งของ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงยาก รวมทั้งกรมประมงได้ใช้เรือตรวจของกรมประมงเพ่ือเคลื่อนย้าย
เด็กและคนชราในพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
        ๕) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ าให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและชะลอการช าระหนี้ รวมถึงการลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก
สหกรณ์ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมทั้งได้ตั้งโรงอาหารเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย 
                         นอกจากนี้ กระทรวงยังมีมาตรการและแผนงานเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
หลังน้ าลด ได้แก่ ๑) การฟ้ืนฟูอาชีพหลังน้ าลดโดยการเตรียมพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ  
๒) การปรับพื้นที่และฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตรกรให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกตโิดยกรมพัฒนาที่ดนิ และ ๓) มาตรการ
ลดหนี้สิน ลดดอกเบี้ย รวมทั้งการขยายเวลาการช าระหนี้ให้กับเกษตรกร 
                         ส าหรับประเด็นค าถามเรื่องยุทธศาสตร์ของกระทรวงนั้น นายกรัฐมนตรี (นางสาว  
แพทองธาร ชินวัตร) ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้แต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องท างานและมีการแบ่งปัน
ข้อมูลร่วมกัน โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต้องบูรณาการงานร่วมกันและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการจัดสรรน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่ส่งเสริม
เกษตรกรรม รวมทั้งปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมเติม ตลอดจนการพัฒนาระบบน้ าเพ่ือให้สามารถใช้รับมือ
และสามารถระบายน้ าได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์เพ่ือให้กระทรวงสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและให้ค าแนะน ากับเกษตรกร
เพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดการวางแผนการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกรได้ และที่ส าคัญที่สุด คือ  
การตรวจสอบข้อมูลให้รัฐบาลสามารถชดเชยเยียวยาพ่ีน้องเกษตรกรได้อย่างสมเหตุสมผลโดยอ้างอิงจาก
ต้นทุนการผลิตจริงและได้มีการด าเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย วาตภัยและ 
ดินโคนถล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเยียวยาถึงเกษตรกรอย่างรวดเร็วที่สุด  
        ผู้ตั้ งกระทู้ถาม  ได้ตั้ งประเด็นค าถามเพ่ิมเติมว่า สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้ 
เกิดอุทกภัย คือ การขยายตัวของการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด) ในพ้ืนที่ ภาคเหนือ ดังนั้น 
แนวทางในการจะป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ควรจะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนา 
การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงได้เคยก าหนดแนวทางไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว นอกจากนี้ ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมในอีก ๕ 
ประเด็น กล่าวคือ ๑) กระทรวงมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้ต่อทะเบียนเกษตรกร อย่างไร ๒) กระทรวงมีแนวทางในการช่วยเหลือ
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เกษตรกรเพ่ือเตรียมท านาปรัง อย่างไร ๓) กระทรวงได้มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวรองรับการท านาปรังของ
เกษตรกร อย่างไร ๔) กระทรวงได้มีแนวทางการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรองรับการท านาปรัง อย่างไร  
๕) กระทรวงมีแผนปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนในรูปแบบผสมผสาน
หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ต้องการทราบว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จะได้รับเงินช่วยเหลือ
เยียวยาเมื่อใด 
          นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) 
จะด าเนินการประชุมเพ่ือหาแนวทางการเร่งรัดมาตรการเยียวยาต่าง ๆ เพ่ือให้ เกษตรกรได้รับการเยียวยา
อย่างรวดเร็วที่สุด เพราะจะต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ด้วย 

 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
            เน่ืองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (นายสรวงศ์ เทียนทอง)  
ผู้ถูกต้ังกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

 
     ๓.๒ กระทู้ถำมด้วยวำจำ              จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
         ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มหีนงัสอืขอถอนกระทู้ถาม เนื่องจากไม่ตดิใจที่จะตัง้กระทู้ถามแล้ว ดังนัน้ 
กระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๖ 
 
 

  ๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรกำรจัดกำรปัญหำทัวร์นอมินีและกำรส่งเสริม 
ควำมยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวไทย (นำงสำวนันทนำ  นันทวโรภำส เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 

 

  ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรจ่ำยเงินเยียวยำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ประเด็น : 
เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนงำนของเจ้ำหน้ำที่  (พลต ำรวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถำม  
ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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  ผลกำรพิจำรณำ 
           เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร)  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่สามารถมาตอบ 
กระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา  
ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

              จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับโลกไซเบอร์ในปัจจุบันพบว่า มีการฉ้อโกงออนไลน์  
กันอย่างแพร่หลาย เช่น การหลอกขายทองปลอม ซ่ึงเป็นการฉ้อโกงในรูปแบบหลอกให้หลงเช่ือหรือหลอก 
ขายของ โดยมีมูลค่าการค้าขายในแต่ละปีเป็นจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน 
ได้ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันคงในทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังพบปัญหาการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดการร่ัวไหล จึงเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธ์ิ เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปราบปรามมิจฉาชีพท่ีมี
พฤติการณ์ฉ้อโกงออนไลน์ ขอเรียนถามว่า จะแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้เม่ือใดเพ่ือให้การแก้ไขปัญหา  
ท าได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
          นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบช้ีแจงว่า กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการกระท าความผิดท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ แต่ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์มีความเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
นอกจากน้ี จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเร่ืองของ 
การเพ่ิมมูลฐานความผิด อย่างไรก็ตาม ได้มีการพิจารณาว่าในเร่ืองของการกระท าความผิดท่ีเก่ียวกับการฉ้อโกง 
จะถูกก าหนดให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือน าไปสู่ 
การยึดทรัพย์ของผู้ท่ีมีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพ รวมท้ังในเร่ืองของการส่งข้อความทาง SMS ซ่ึงได้มีการระบุไว้ 

  ๓.๒.๒ กระทู้ ถำม เรื่ อง น้ ำท่ วม (นำยนพดล  พริ้ งสกุ ล เป็นผู้ ตั้ งถำม  
ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 

  ๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรฉ้อโกงออนไลน์ (นำวำตรี วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ  
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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ในนโยบายของรัฐบาลด้วยว่า ให้บริษัทโทรคมนาคมหรือธนาคารไทยพาณิชย์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึน   

          นาวาตรี วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ ผู้ต้ังกระทู้ถามมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ขอให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการจับกุมผู้ท่ีมีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพ รวมถึงโอเปอร์เรเตอร์ท่ีมีการส่งข้อความทาง SMS 
ด้วยว่าถูกลงโทษอย่างไร  

                นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การจับกุมผู้กระท าความผิด
รวมท้ังการแถลงข่าวยังมีอยู่ตลอดเวลา แต่เน่ืองจากยังมีหลายคดีท่ียังไม่สิ้นสุดลง จึงยังมีข้อก าหนดในการ
เปิดเผยข้อมูลของผู้ท่ีเป็นมิจฉาชีพ อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ท างานร่วมกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมท้ังอีกหลายหน่วยงานโดยได้มีการยึดของกลางท่ีเป็นเงินสดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้าน
บาท ในส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมน้ันจะน าไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการการรักษา  
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ท้ังน้ี จะก าชับส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ด าเนินการอย่างเด็ดขาด
ต่อไป    
 

                เรื่องด่วน               จ ำนวน  ๑  เรื่อง 

  
 

       ผลกำรพิจำรณำ 

     ที่ประชุมได้พิจารณา เ ร่ือง ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา  แล้วมีมติ 
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๑ คณะ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย และการยุติธรรม จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
     ๑. พันต ารวจเอก กอบ  อัจนากิตติ  ๒. นายกิติศักดิ์  หมื่นศรี 
     ๓. นายขจรศักดิ์  ศรีวิราช  ๔. นายจตุพร  เรียงเงิน 
     ๕. พลต ารวจตรี ฉัตรวรรษ  แสงเพชร  ๖. นายชัยธัช  เพราะสุนทร 
     ๗. นายธนกร  ถาวรชินโชติ  ๘. นายนิคม  มากรุ่งแจ้ง 
     ๙. พลต ารวจโท บุญจันทร์  นวลสาย         ๑๐. นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ 
     ๑๑. นายรุจิภาส  มีกุศล           ๑๒. พลต ารวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ์ 
     ๑๓. นายเศก  จุลเกษร           ๑๔. นายสมชาย  นุ่มพูล 
     ๑๕. นายสากล  ภูลศิริกุล           ๑๖. นายอะมัด  อายุเคน 
     ๑๗. พลต ารวจตรี อังกูร  คล้ายคลึง           ๑๘. นายเอนก  วีระพจนานันท์ 

   - ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ 
(ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘) 
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   ๒. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
   ๑. นายจรุณ  กลิน่ตลบ    ๒. นายชูชาติ  อินสว่าง 
   ๓. นายชูชีพ  เอื้อการณ ์   ๔. นายโชติชัย  บัวดิษ 
   ๕. นายเดชา  นตุาลัย    ๖. นายเตชสทิธิ์  ชแูก้ว 
   ๗. นายธนกร  ถาวรชินโชต ิ   ๘. นายธวัช  สรุะบาล  
  ๙. นายนิสิทธิ ์ ปนกลิน่           ๑๐. นายพิมาย  คงทัน  

  ๑๑. นางสาวมาเรีย  เผ่าประทาน            ๑๒. นายยุคล  ชนะวฒัน์ปญัญา  
  ๑๓. พลต ารวจตร ีรมย์สิทธิ์  วีริยาสรร          ๑๔. นายฤชุ  แกว้ลาย  
  ๑๕. นายวริัตน์  ธรรมบ ารงุ           ๑๖. นายศุภโชค  ศาลากิจ 
  ๑๗. นางสาวอมร  ศรีบุญนาค           ๑๘. นายอิสระ  บุญสองชั้น 

   ๓. คณะกรรมาธิการการคมนาคม จ านวน ๑๗ คน ประกอบด้วย 
    ๑. นางจุฑารัตน์  นิลเปรม    ๒. นายฉลอง  ทองนะ 
    ๓. นายชูชีพ  เอื้อการณ ์   ๔. นางณัฏฐนิีภรณ์  จันทรโณทัย 
    ๕. นายธนชัย  แซ่จึง      ๖. นางธารนี  ปรดีาสันติ ์
    ๗. นางสาวนิชาภา  สวุรรณนาค  ๘. นายปราณตี  เกรัมย ์   
    ๙. นายพิชาญ  พรศิริประทาน           ๑๐. นายภมร  เชาว์ศิรกิุล  

    ๑๑. นายมานะ  มหาสุวรีะชัย           ๑๒. พลต ารวจโท วนัไชย  เอกพรพิชญ ์  
    ๑๓. นายวฒุิชาติ  กัลยาณมิตร           ๑๔. นายสมชาย  เล่งหลัก   
    ๑๕. นายสุนทร  เชาวก์ิจค้า           ๑๖. นายสุพรรณ ์ ศรชัย  
    ๑๗. นายเอนก  วีระพจนานนัท์ 

๔. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายกมล  สุขคะสมบัต ิ     ๒. นางสาวเขม็รตัน ์ สุรเมธมีาณพ 
  ๓. นางจุฑารตัน ์ นิลเปรม   ๔. นางเจียระนัย  ตั้งกรีต ิ
  ๕. นายชวภณ  วธันเวคนิ   ๖. นายชิบ  จิตนิยม  
  ๗. นายธนภัทร  ตวงวไิล   ๘. นายนิรตัน ์ อยู่ภักดี  
  ๙. นายปฏิมา  จีระแพทย ์          ๑๐. นายปริญญา  วงษ์เชิดขวญั  

  ๑๑. นายพรชัย  วิทยเลศิพันธุ์             ๑๒. นายแล  ดิลกวิทยรัตน ์  
  ๑๓. นายววิรรธน ์ ไกรพิสทิธิ์กุล            ๑๔. นายวีระพันธ์  สวุรรณนามัย 
  ๑๕. นายสมพาน  พละศักดิ ์           ๑๖. นางสุมิตรา  จารุก าเนิดกนก  
  ๑๗. นายโสภณ  มะโนมะยา           ๑๘. นางองัคณา  นีละไพจติร 
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๕. คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ จ านวน ๑๗ คน ประกอบด้วย 
๑. นายกมล  รอดคลา้ย    ๒. วา่ที่พันตรี กรพด  รุง่หริญัวฒัน์ 
๓. นายฉลอง  ทองนะ   ๔. นายไชยยงค ์ มณีรุ่งสกุล 
๕. นางสาวนวลนิจ  หงษ์ววิฒัน์  ๖. นายนิฟารดิ  ระเดน่อาหมัด 
๗. นายนิรตุติ  สุทธินนท์   ๘. นางสาวปุณณภา  จนิดาพงษ์  
๙. นางสาววธิาวีร์  ประทุมสวัสดิ์ ๑๐. นายวริัตน์  ธรรมบ ารงุ  

๑๑. นายวฒุิชาติ  กัลยาณมติร ๑๒. นาวาตรี วุฒิพงศ์  พงศส์ุวรรณ  
๑๓. นายสมบูรณ์  หนูนวล ๑๔. พลเอก สวัสดิ ์ ทัศนา 
๑๕. พลโท สุกิจ  ทั่งทอง ๑๖. นายสุนทร  เชาว์กิจคา้  
๑๗. นางเอมอร  ศรีกงพาน  

๖. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
๑. นายจ าลอง  อนันตสุข  ๒. นายชัยธชั  เพราะสนุทร 
๓. นายโชคชัย  กติติธเนศวร  ๔. นายณภพ  ลายวิเศษกุล 
๕. นายณรงค์  จติราช  ๖. นายธชัชญาณณ์ัช  เจียรธนัทกานนท ์
๗. นายนิทัศน์  อารียว์งศส์กลุ  ๘. นายประกาสิทธิ ์ พลซา  
๙. นางประทุม  วงศส์วัสดิ ์ ๑๐. นางสาวปณุณภา  จนิดาพงษ์ 

๑๑. นายพิบูลย์อัฑฒ ์ หฤหรรษ์ปราการ ๑๒. นายพิศูจน ์ รตันวงศ ์
๑๓. นายพิสิษฐ์  อภิวฒันาพงศ์ ๑๔. นางสาวภาวนา  ว่องอมรนธิิ  
๑๕. นายวเิชียร  ชัยสถาพร   ๑๖. นายสุวชิ  จ าปานนท ์  
๑๗. นายสุวิทย ์ ขาวด ี ๑๘. พลต ารวจตรี องักูร  คล้ายคลึง 

๗. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  
จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวชญานน์ันท ์ ติยะตระการชยั ๒. นายชาญวิศว์  บรรจงการ   
๓. นายชิบ  จิตนิยม ๔. นายไชยยงค ์ มณีรุ่งสกุล 
๕. นายธัชชญาณ์ณชั  เจียรธนัทกานนท ์ ๖. นายนพดล  พริ้งสกุล 
๗. นายนิเวศ  พันธ์เจรญิวรกุล ๘. นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ 
๙. นาวาตร ีวฒุิพงศ ์ พงศ์สวุรรณ  ๑๐. นายเศรณี  อนิลบล 

๑๑. นายสามารถ  รังสรรค ์ ๑๒. นายสุทนต์  กล้าการขาย  
๑๓. นายสุทิน  แกว้พนา  ๑๔. พลต ารวจตรี สนุทร  ขวัญเพ็ชร 
๑๕. นายสุพรรณ ์ ศรชัย ๑๖. นายสุพัตรชัย  เตียวเจริญโสภา 
๑๗. นายสุวิทย ์ ขาวด ี ๑๘. นายอัครวนิท์  ข าขุด 
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๘. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
๑. นางกานต์เปรมปรีด ์ ชติานนท ์  ๒. นางสาวเกศกมล  เปลี่ยนสมัย 
๓. นายขวญัชัย  แสนหริัณย ์ ๔. นายโชติชัย  บัวดิษ 
๕. นายเดชา  นตุาลัย ๖. นายบุญชอบ  สระสมทรพัย์ 
๗. นายไพบูลย์  ณะบตุรจอม ๘. นายภาณุพงษ์  เต็งวงษว์ฒันะ  
๙. พลต ารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี   ๑๐. พลต ารวจตรี รมย์สิทธิ ์ วีริยาสรร 

๑๑. นางสาวรชันีกร  ทองทพิย์   ๑๒. นายวราวุธ  ตรีะนันทน ์  
๑๓. นางสาววิธาวีร ์ ประทมุสวัสดิ์ ๑๔. นายวริัตน์  ลิ้มสวุัฒน ์
๑๕. นายวรีะศกัดิ ์ วิจิตร์แสงศรี ๑๖. นายเศรณี  อนิลบล 
๑๗. นายสืบศักดิ ์ แววแก้ว ๑๘. นายอิสระ  บุญสองชัน้ 

๙. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
๑. นายกฤษณ ุ เหลืองพิบูลกิจ   ๒. นายชูชาติ  อินสว่าง 
๓. นายณัฐกติติ ์ หนรูอด   ๔. นายธนชัย  แซ่จงึ 
๕. นายนฤพล  สุคนธชาต ิ ๖. นายนิคม  มากรุ่งแจ้ง 
๗. นายประกาสิทธิ์  พลซา ๘. นายประเทือง  มนตร ี
๙. นายประหยดั  จตุพรพิทกัษ์กุล ๑๐. นายปราณีต  เกรมัย์ 

๑๑. นายพิสิษฐ์  อภิวฒันาพงศ์ ๑๒. นายวร  หนิด ี
๑๓. นางสาววิภาพร  ทองโสด ๑๔. นายศุภชัย  กติติภตูิกุล  
๑๕. นายสมทบ  ถีระพันธ ์ ๑๖. นายสุวชิ  จ าปานนท ์   
๑๗. นายอภิชาติ  งามกมล ๑๘. นายอภินันท์  เผือกผ่อง 

            ๑๐. คณะกรรมาธิการการพลังงาน จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
๑. นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ ๒. นายจตุพร  เรียงเงนิ 
๓. นายณภพ  ลายวเิศษกุล ๔. นางธารนี  ปรดีาสันติ ์
๕. นายนพดล  พริ้งสกุล ๖. นายนฤพล  สุคนธชาต ิ
๗. นายพรเพ่ิม  ทองศรี   ๘. นายยะโกป๊  หีมละ  
๙. นายรุจิภาส  มีกศุล ๑๐. นายฤช ุ แกว้ลาย 

๑๑. นายวริัตน์  ลิ้มสวุัฒน์ ๑๒. พันต ารวจโท สงา่  สง่มหาชัย 
๑๓. นายสรชาต ิวิชย  สวุรรณพรหม ๑๔. นายสัมพันธ์  ชัยวิเศษจินดา 
๑๕. นายสากล  ภูลศริิกุล ๑๖. นายอภิชา  เศรษฐวราธร 
๑๗. นายอภินนัท์  เผือกผอ่ง ๑๘. นายอัครวนิท์  ข าขุด  
 
 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

            ๑๑. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ 
เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 

๑. นายกัมพล  สุภาแพ่ง ๒. นางกัลยา  ใหญ่ประสาน 
๓. นายชินโชต ิ แสงสังข ์ ๔. นางแดง  กองมา 
๕. นายเทวฤทธิ ์ มณีฉาย ๖. นายนรเศรษฐ์  ปรัชญากร 
๗. นายนิฟารดิ  ระเดน่อาหมัด ๘. นายนิรตัน ์ อยู่ภักด ี
๙. นายประภาส  ปิ่นตบแตง่ ๑๐. นายพรชัย  วิทยเลศิพันธุ ์

๑๑. นางสาวมณรีัฐ  เขมะวงค ์ ๑๒. นายวรียุทธ  สรอ้ยทอง 
๑๓. นายวรีะศกัดิ ์ วิจิตร์แสงศรี ๑๔. นางสมศร ี อรุามา 
๑๕. นายสุนทร  พฤกษพิพัฒน์ ๑๖. นายอลงกต  วรก ี
๑๗. นางอังคณา  นีละไพจิตร ๑๘. นายอัษฎางค์  แสวงการ 

            ๑๒. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเ ด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สู งอายุ   
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 

๑. นายกิตติพันธ์  อนนัตกูลจิรโชติ ๒. นางสาวจารุณ ี ฤกษ์ปราณี 
๓. นางเจียระนัย  ตั้งกรีต ิ ๔. นายชาญชัย  ไชยพิศ 
๕. นายชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์  ๖. นายประภาส  ปิ่นตบแตง่ 
๗. นางเพลินจติ  ขนัแก้ว ๘. นายภาณุพงษ์  เต็งวงษว์ฒันะ 
๙. นางมยุร ี โพธแิสน ๑๐. นางสาวมาเรีย  เผ่าประทาน 

๑๑. นางวราภัสร์  ไพพรรณรัตน ์ ๑๒. นายวนัชัย  แข็งการเขตร 
๑๓. นางวาสนา  ยศสอน ๑๔. นางสมพร  วรรณชาต ิ
๑๕. นางสมศร ี อรุามา ๑๖. นายสมหมาย  ศรีจันทร์ 
๑๗. นางอจลา  ณ ระนอง ๑๘. นางสาวอัจฉรพรรณ  หอมรส 

             ๑๓. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
๑. นายชวพล  วฒันพรมงคล ๒. นางสาวตวงคุณ  ทรงธรรมวฒัน์ 
๓. นายธนภัทร  ตวงวิไล ๔. นายนพดล  อนินา 
๕. นายนรเศรษฐ์  ปรัชญากร ๖. นายนิพนธ์  เอกวานชิ 
๗. นายนิเวศ  พันธ์เจรญิวรกุล ๘. นายปิยพัฒน ์ สุภาวรรณ 
๙. นายพงษ์ศักดิ์  เกดิวงศ์บณัฑิต ๑๐. นายพละวตั  ตนัศริิ 

๑๑. นายพิชาญ  พรศิริประทาน ๑๒. นางรจนา  เพิ่มพูล 
๑๓. นายวเิชียร  ชัยสถาพร ๑๔. นายววิรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล 
๑๕. นายวรียุทธ  สรอ้ยทอง ๑๖. นายสหพันธ์  รุง่โรจนพณิชย์ 
๑๗. นายอภิชา  เศรษฐวราธร ๑๘. นายเอกชัย  เรืองรตัน ์
 



๑๒ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

             ๑๔. คณะกรรมาธิการการแรงงาน จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
๑. นายกัมพล  ทองชวิ ๒. นางสาวจารุณ ี ฤกษ์ปราณี 
๓. นายจิระศักดิ ์ ชคูวามด ี ๔. นายชินโชต ิ แสงสังข ์
๕. นายเทวฤทธิ ์ มณีฉาย ๖. นางนงลักษณ ์ ก้านเขียว 
๗. นายนิรตุติ  สุทธินนท์ ๘. นางประไม  หอมเทียม 
๙. นายพิบูลย์อัฑฒ์  หฤหรรษ์ปราการ ๑๐. นายแล  ดิลกวิทยรตัน ์

๑๑. นางสาววิภาพร  ทองโสด ๑๒. นายวริัตน์  รักษ์พันธ ์
๑๓. นายศุภชัย  กติติภตูิกุล ๑๔. นายสมพาน  พละศักดิ ์
๑๕. นายสมศกัดิ ์ จนัทรแ์กว้ ๑๖. นายสาลี  สิงห์ค า 
๑๗. พันต ารวจโท สุริยา  บาราสัน ๑๘. นางอจลา  ณ ระนอง 

              ๑๕. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๑๘ คน 
ประกอบด้วย 

๑. นายขวญัชัย  แสนหริัณย ์ ๒. นายจรุณ  กลิน่ตลบ 
๓. นายชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์ ๔. นางสาวตวงคุณ  ทรงธรรมวฒัน์ 
๕. พันเอกหญิง ธณตศกร  บุราคม ๖. นางสาวนวลนิจ  หงษ์ววิฒัน์ 
๗. นายนิทัศน์  อารียว์งศส์กลุ ๘. นางเบ็ญจมาศ  อภัยทอง 
๙. นายวราวธุ  ตีระนนัทน ์ ๑๐. นายววิฒัน์  รุง้แกว้ 

๑๑. นางสมพร  วรรณชาต ิ ๑๒. นายสาลี  สิงห์ค า 
๑๓. นายสุนทร  พฤกษพิพัฒน์ ๑๔. พันต ารวจโท สุริยา  บาราสัน 
๑๕. นายอะมัด  อายุเคน ๑๖. นางสาวอัจฉรพรรณ  หอมรส 
๑๗. นางอารีย์  บรรจงธุระการ ๑๘. นางเอมอร  ศรีกงพาน 

            ๑๖. คณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 

๑. นายกมล  รอดคลา้ย ๒. นายชาญชัย  ไชยพิศ 
๓. นายเตชสทิธิ์  ชแูก้ว ๔. นางสาวนนัทนา  นันทวโรภาส 
๕. นางเบ็ญจมาศ  อภัยทอง ๖. นายปรญิญา  วงษ์เชดิขวัญ 
๗. นางปวีณา  สาระรมัย ์ ๘. นางมยุร ี โพธแิสน 
๙. นายววิัฒน์  รุ้งแกว้ ๑๐. นายสมดุลย์  บุญไชย 

๑๑. นายสมทบ  ถีระพันธ ์ ๑๒. นายสามารถ  รังสรรค ์
๑๓. นายสุทิน  แกว้พนา ๑๔. นายสุเทพ  สังขว์ิเศษ 
๑๕. นายสุพัตรชัย  เตียวเจริญโสภา ๑๖. นายโสภณ  ผาสขุ 
๑๗. นายอมรศักดิ์  กิจธนานันท์ ๑๘. นายอัษฎางค์  แสวงการ 
 



๑๓ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

             ๑๗. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จ านวน ๑๗ คน ประกอบด้วย 
๑. นายกัมพล  สุภาแพ่ง ๒. นางสาวเกศกมล  เปลี่ยนสมัย 
๓. นางสาวชญาน์นันท์  ติยะตระการชัย ๔. นายชวพล  วฒันพรมงคล 
๕. นายณรงค์  จติราช ๖. นางสาวนิชาภา  สวุรรณนาค 
๗. นายปฏิมา  จีระแพทย ์ ๘. นายปิยพัฒน ์ สุภาวรรณ 
๙. นายพงษ์ศักดิ์  เกดิวงศ์บณัฑิต ๑๐. นายพละวตั  ตนัศริิ 

๑๑. นางสาวภาวนา  ว่องอมรนธิิ ๑๒. นายมานะ  มหาสวุีระชัย 
๑๓. นายยะโก๊ป  หีมละ ๑๔. นายวร  หนิด ี
๑๕. นายศรายุทธ  ยิ้มยวน ๑๖. นางสมุิตรา  จารกุ าเนดิกนก 
๑๗. นายเอกชัย  เรืองรตัน์ 

             ๑๘. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข จ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
๑. นางณัฏฐนิีภรณ์  จันทรโณทัย ๒. นางแดง  กองมา 
๓. นางนงลักษณ ์ ก้านเขียว ๔. นายบุญชอบ  สระสมทรพัย์ 
๕. นายประพนธ ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ๖. นางประไม  หอมเทียม 
๗. นางปวีณา  สาระรมัย ์ ๘. นางเพลินจติ  ขนัแก้ว 
๙. นายวันชัย  แขง็การเขตร ๑๐. นายวรีะพันธ์  สุวรรณนามัย 

๑๑. นายสมดุลย์  บุญไชย ๑๒. นายสมบูรณ์  หนูนวล 
๑๓. นายสมศกัดิ ์ จนัทรแ์กว้ ๑๔. นายโสภณ  มะโนมะยา 
๑๕. นางอารีย์  บรรจงธุระการ 

             ๑๙. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 

๑. นายกฤษณ ุ เหลืองพิบูลกิจ ๒. พันต ารวจเอก กอบ  อัจนากติติ 
๓. นายขจรศักดิ์  ศรวีิราช ๔. พลต ารวจตร ีฉตัรวรรษ  แสงเพชร 
๕. นายชาญวิศว์  บรรจงการ ๖. พันเอกหญิง ธณตศกร  บุราคม 
๗. นายนพดล  อนินา ๘. นางสาวมณีรฐั  เขมะวงค์ 
๙. นายมังกร  ศรเีจริญกูล ๑๐. นางวรรษมนต์  คุณแสน 

๑๑. นางวลีรกัษ์  พัชระเมธาพัฒน์ ๑๒. นางวาสนา  ยศสอน 
๑๓. นายเศก  จุลเกษร ๑๔. นายสหพันธ์  รุง่โรจนพณิชย์ 
๑๕. นายสิทธกิร  ธงยศ ๑๖. พลโท สุกิจ  ทั่งทอง 
๑๗. นายสุทนต์  กล้าการขาย ๑๘. พลต ารวจตรี สนุทร  ขวัญเพ็ชร 
 
 
 



๑๔ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

             ๒๐. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
๑. นายกมล  สุขคะสมบัต ิ ๒. นางกานต์เปรมปรีด ์ ชติานนท ์
๓. นายกิตติพันธ์  อนนัตกูลจิรโชติ ๔. นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ 
๕. นางสาวเขม็รตัน ์ สุรเมธมีาณพ ๖. นายณัฐกติติ ์ หนรูอด 
๗. นายนิสิทธิ์  ปนกลิ่น ๘. นายภมร  เชาว์ศริิกุล 
๙. นายยุคล  ชนะวฒันป์ัญญา ๑๐. นายวริัตน์  รักษ์พันธ ์

๑๑. นายศุภโชค  ศาลากิจ ๑๒. นายสมชาย  เล่งหลกั 
๑๓. นายสรชาต ิวิชย  สวุรรณพรหม ๑๔. นางสาวสายฝน  กองแก้ว 
๑๕. นายสิทธกิร  ธงยศ ๑๖. นายสืบศักดิ ์ แววแก้ว 
๑๗. นายอมรศักดิ์  กิจธนานันท์ ๑๘. นายอลงกต  วรกี   

              ๒๑. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
 ๑. นายกัมพล  ทองชิว ๒. นายกิติศักด์ิ  หม่ืนศรี 
 ๓. นายจ าลอง  อนันตสุข ๔. นายจิระศักดิ์  ชูความดี 
 ๕. นายชวภณ  วัธนเวคิน ๖. นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม 
 ๗. นายโชคชัย  กิตติธเนศวร ๘. นายประหยัด  จตุพรพิทักษ์กุล 
 ๙. นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม ๑๐. นายมังกร  ศรีเจริญกูล 
 ๑๑. นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย์ ๑๒. นายศรายุทธ  ย้ิมยวน 
 ๑๓. พันต ารวจโท สง่า  ส่งมหาชัย ๑๔. นายสมชาย  นุ่มพูล 
 ๑๕. นายสมหมาย  ศรีจันทร์ ๑๖. นายสัมพันธ์  ชัยวิเศษจินดา 
 ๑๗. นายสุเทพ  สังข์วิเศษ ๑๘. นายโสภณ  ผาสุข   
 
      (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                            (ไม่มี) 
 

(๕) เรื่องที่คำ้งพิจำรณำ                จ ำนวน ๒ เรื่อง 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๖ ของท่ีประชุมวุฒิสภา ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต) กับคณะ  
ได้เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวุฒิสภา 
  จากน้ัน ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น 
หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า จากการรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกรณี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณีกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใด
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
กรณีบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนมากถูกยุติเร่ือง จึงขอทราบเหตุผลในการยุติเร่ือง 
และกรณีดังกล่าวประชาชนผู้ ร้องเรียนสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้หรือไม่ อย่างไร  
กรณีประชาชนท่ีเสนอเร่ืองร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึงมีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย 
หรือการถูกคุกคาม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีกระบวนการอย่างไรในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือคุ้มครองพยาน 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในการรับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่กลับพบว่าไม่เป็นท่ีรู้จักของประชาชน ท าอย่างไรให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน ช่องทางการเสนอเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
ในการเสนอเร่ืองร้องเรียนประเด็นหน้าท่ีและอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียน
กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน จึงเสนอให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินปรับเปล่ียนบทบาทจากผู้รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ให้ข้อเสนอหรือความเห็นทางยุทธศาสตร์
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาส าคัญในภาพรวมระดับประเทศให้กับประชาชาชน ส าหรับกรณีท่ีหน่วยงาน  
ของรัฐท่ีเก่ียวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึงเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีก่อให้เกิด  
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควร
แก่เหตุ กรณีดังกล่าวมีสภาพบังคับเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
 
 

   ๕.๑ รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรำยงำน 
ของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๑๖ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

    ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต) ได้ตอบช้ีแจงสรุปประเด็นได้ ดังนี้  
    (๑) กรณีบุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ บุคคลน้ันสามารถยื่นเร่ือง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยยื่นเร่ืองร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
จะเป็นหน่วยงานกลั่นกรองเร่ืองท่ีเข้าหลักเกณฑ์ท่ีส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงข้ันตอนการกลั่นกรอง  
ในเบ้ืองต้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  
วางหลักเกณฑ์เร่ืองท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ท้ังน้ี เร่ืองร้องเรียนส่วนมาก  
ท่ียุติเร่ืองไป เป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีผู้ร้องเรียนมิใช่ผู้ท่ีถูกกระทบสิทธ์ิโดยตรง หรือไม่มีการร้องเรียนภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด คือ ภายใน ๙๐ วัน แต่อย่างไรก็ดี เร่ืองร้องเรียนท่ีได้ยุติเร่ืองไป ก็ไม่ตัดสิทธ์ิ 
ผู้ร้องเรียนท่ีจะยื่นเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ภายหลังการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
   (๒) การขับเคลื่อนเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian 
Ombudsman Forum: SEAOF) โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินฟิลิปปินส์ และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศ  
ในอาเซียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนพัฒนากลไก  
การจัดการเร่ืองร้องเรียนระหว่างกัน เพื่ออ านวยความยุติธรรมอย่างท่ัวถึง โดยไม่จ ากัดแต่เฉพาะประชาชน
ภายในประเทศเท่าน้ัน 
   (๓) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ ร้องเรียน โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การร้องเรียนต้องไม่มีลักษณะบังคับ
ให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ปกปิดตัวตนของผู้ร้องเรียน
ได้ นอกจากน้ี ประเด็นค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขความไม่เป็นธรรม  
ท่ีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปปฏิบัติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น
หรือเหตุขัดข้องพอสมควรแก่กรณี ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับไปพิจารณาต่อได้  
    (๔) กรณีท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าท่ีและอ านาจของผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน และไม่เข้าถึงช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีแพร่หลาย โดยผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เร่ืองท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยช่องทางการร้องเรียน มีดังนี ้
     ๑. สายด่วน ๑๖๗๖  
     ๒. แอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” 
     ๓. เว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดิน/ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
     ๔. ไปรษณีย์ และ 
     ๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 



๑๗ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

   นอกจากน้ี  ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ท าโครงการสร้างเครือข่ายท่ีสนับสนุนงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนร่วมในการร่วมมือกันเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ท้ังเร่ืองท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจ และช่องทางการร้องเรียน และได้มีการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในระดับ
จังหวัดกับส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
อย่างท่ัวถึง  
   (๕) กรณีเร่ืองร้องเรียนท่ีซ้ าซ้อนกับหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน หรือกรณี  
เร่ืองร้องเรียนท่ีร้องเรียนผิดหน่วยงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ด าเนินการส่งต่อเร่ืองร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
  

   ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
 

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
 
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่        จ ำนวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

 ผลกำรพิจำรณำ 
  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

 
 
 
 
 

   ๕.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

   ๖.๑ รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๖ ศำลรัฐธรรมนูญ 
(ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒) 



๑๘ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

 
 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงานและส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานของท่ีประชุมวุฒิสภา เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์) กับคณะได้เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุม
วุฒิสภา             
  จากน้ัน ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและ 
มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศน้ัน ควรสื่อสารให้ประชาชน
เข้าใจง่าย และรับรู้ว่าควรปรับตัวอย่างไร และประชาชนต้องพบกับความไม่เป็นธรรมในเร่ืองค่าพลังงาน 
ท่ีแพงเพราะระบบการจัดหาพลังงานมีปัญหา เช่น ค่าไฟฟ้าท่ีประกอบด้วยต้นทุนสร้างโรงไฟฟ้า ระบบ  
สายส่ง และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงควรเร่งแก้ไขและจัดระบบ
พลังงานให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงการค านวณปริมาณการซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ. หรือค่าพลังงานไฟฟ้า 
รวมกับค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐในส่วนโรงไฟฟ้าเอกชน และต้องทบทวน วางแผนให้เกิดความเป็นธรรม 
กับผู้บริโภค อีกท้ังผลการเปิดประมูลพลังงานหมุนเวียนรอบแรกมีการผูกขาดโดยเอกชนรายเดิมหรือไม่   
เป็นการเอ้ือประโยชน์หรือไม่ ส่วนประชาชนท่ีจ าเป็นต้องใช้ Solar Rooftop เพ่ือช่วยประหยัดไฟฟ้า 
ภาคครัวเรือนแต่การขอเข้าร่วมโครงการมีความยุ่งยากไม่สามารถเข้าร่วมได้ และนโยบายในการยกเลิก
มิเตอร์ไฟฟ้าประชาชนท่ีค้างช าระค่าไฟภายใน ๓๐ วันจะแก้ไขอย่างไร รวมถึงกรณีการจดมิเตอร์ไฟฟ้า 
ท่ีผิดพลาดท าให้ประชาชนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเกินจริงเกิดจากเหตุใด จะแก้ไขเยียวยาประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบอย่างไร และโครงการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่ีพบว่าผู้ชนะการประมูลเป็นบริษัทเดิม โดยไม่มีบริษัทใหม่เลย 
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าเก่าท่ีอายุครบ ๒๕ ปี หากบางโรงไฟฟ้าสามารถปรับปรุง
เพ่ือใช้งานใหม่จะช่วยลดต้นทุนของโรงไฟฟ้าได้หรือไม่ นอกจากน้ี ยังมีวิธีการลดต้นทุนท่ีเหมาะสม เช่น  
การขายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการโดยตรงจะช่วยประหยัดปริมาณไฟฟ้าส ารองหรือไม่ อีกท้ังได้มีการวิเคราะห์
ค่า Energy Intensity (EI) อัตราส่วนของปริมาณพลังงานท่ีใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือไม่ว่าได้สะท้อน 
การเติบโตของ GDP หรือไม่ และควรเพ่ิมการเก็บเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม 
การประหยัดไฟฟ้าภาคครัวเรือน และจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าจะมีแนวทางลดค่าไฟฟ้า 
ให้ประชาชนอย่างไร มีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนใช้ Solar Cell ให้เพ่ิมข้ึนอย่างไร ตลอดจนโครงการ 
รับซ้ือไฟฟ้า Solar Cell จากภาคประชาชน กฟผ. มีเป้าหมายรับซ้ือท้ังประเทศก่ีเมกะวัตต์ และ 
ได้ด าเนินการรับซื้อแล้วก่ีเมกะวัตต์            

   ๖.๒ รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
(ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐) 



๑๙ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

   จากน้ัน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์) 
ได้ตอบช้ีแจงสรุปได้ว่า กกพ. จะปรับปรุงการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเร่ืองการใช้พลังงานไปยังประชาชน 
ให้เข้าใจง่ายและตรงประเด็นยิ่งข้ึน ซ่ึงท่ีผ่านมาได้รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองพลังงาน
มาโดยตลอด ในส่วนการเปิดประมูลพลังงานหมุนเวียนท่ีผ่านมา เน่ืองจากค่าไฟฟ้าจะประกอบด้วยค่าไฟฟ้า
ฐานและค่าไฟฟ้าท่ีมาจากเช้ือเพลิง โดยน ามาค านวณรวมกัน ทาง กกพ. จะดูแลการคิดอัตราค่าไฟให้เกิด
ความเป็นธรรม อีกท้ังการลงทุนเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่ท าให้ค่าไฟฟ้าแพง
เกินความเป็นจริงโดยจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ และจะสร้างความสมดุลของอัตราค่าไฟฟ้า
ซ่ึงมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน รวมท้ังท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องใช้เงิน 
ลงทุนจ านวนมาก ประกอบกับความต้องการพลังงานสะอาดของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมจึงต้องเปิดรับซ้ือ
พลังงานหมุนเวียนท่ีมีต้นทุนสูงกว่าพลังงานฟอสซิล ดังน้ัน จึงต้องวางแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศให้เกิดความสมดุล อีกท้ังเป็นนโยบายจากภาครัฐท่ีก าหนดไว้ในแผน PDP น าไปสู่ภาคปฏิบัติท่ีจะ
เปิดรับซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงในการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการจะมีการประเมินอย่างละเอียดรวมท้ังประเมินความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม ในส่วนโครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนได้เพิ่มช่องทางลงทะเบียน
ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ  
กรณีนโยบายในการยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าประชาชนท่ีค้างช าระค่าไฟภายใน ๓๐ วัน ทาง กกพ. ได้ก าชับ 
การไฟฟ้าท้ัง ๓ หน่วยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนท่ีจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าโดยค านึงถึงด้านมนุษยธรรม
ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนในการด ารงชีวิต ส่วนกรณีการจดมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีผิดพลาดได้มีคณะกรรมการ 
รับเร่ืองร้องเรียนประจ าเขต ซ่ึงมีตัวแทนภาคประชาชนด้วยจะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
ท่ีได้รับความเดือดร้อน นอกจากน้ีจะพิจารณาน าโรงไฟฟ้าเก่าท่ีอายุครบ ๒๕ ปี ท่ียังสามารถใช้งานได้ 
มาปรับปรุงใช้งานใหม่เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า กรณีการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีท าให้ 
มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากข้ึนจะอ้างอิงจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือ
ประมาณการใช้ไฟฟ้า ซ่ึงการประเมินอาจมีเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนส่งผลให้การประเมินคลาดเคลื่อนได้ เช่น 
การเกิดโรคระบาด COVID-19 จึงท าให้ก าลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้องการและเม่ือเหตุการณ์เข้าสู่ 
ภาวะปกติการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสมดุลกัน ในส่วนการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า 
“ยิ่งใช้มากต้องจ่ายมากข้ึน” เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและใช้อย่างประหยัด ส่วนการใช้ Solar Cell ภาคประชาชนช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้า ขณะน้ีกระทรวง
พลังงานได้ทบทวนการขยายการรับซ้ือไฟฟ้า Solar Cell ภาคประชาชนให้มากกว่า ๙๐ เมกะวัตต์ และ 
จะบรรจุในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป     
 

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
 
 
 
 



๒๐ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ  (ไม่มี) 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา 

 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 


